

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันเริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้า หลักสูตรเก่า	หมายเหตุ
															นย.พ. ๐๐๓	นย.พ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๑	นางสาววิจิตรวรา	วงษ์จิตรวรรณ	นักิกรชำนาญการ	กม.	การสัมมนา	"เหลียวหน้า แลเหลียวหลัง ตามรัฐธรรมนูญ"	เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านจริยธรรมและแนวทางการส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม ตลอดจนสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ พร้อมเสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านจริยธรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต	ณ ห้องนิทรรศการวีรสรค์ ชั้น ๓ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี	๑๓ ก.พ. ๖๐	๑๓ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.
๒	นายจิเชฐ	คลองสงรา	นักิสิบลงานสอบสวนชำนาญการ	คค.๒	การประชุม	โครงการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพการยอมรับและความร่วมมือประสานการดำเนินงานที่ดีต่อกัน รวมถึงการบูรณาการงานร่วมกับระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี	๑๕ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๓ วัน	กับสำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.
๓	นายสงวนพงษ์	คำบุณดา	นักิสิบลงานสอบสวนชำนาญการ	ชก.	การประชุม	โครงการประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพการยอมรับและความร่วมมือประสานการดำเนินงานที่ดีต่อกัน รวมถึงการบูรณาการงานร่วมกับระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี	๑๕ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๓ วัน	กับสำนักงาน ป.ป.ช.	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.
๔	นางวิจิธา	เนษะบุตร	นักิวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	คท.	การสัมมนา	"ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump"	เพื่อศึกษาและประเมินสถานะภาพความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump	ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอนุประสงฆ์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	๑๖ ก.พ. ๖๐	๑๖ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.
๕	นางสาวสิริรัตน์	พันธุวร	นักิวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ	คท.	การสัมมนา	"ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump"	เพื่อศึกษาและประเมินสถานะภาพความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ ในยุค Donald Trump	ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น ๓ อาคารอนุประสงฆ์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์	๑๖ ก.พ. ๖๐	๑๖ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.
๖	นายพิรวัส	วิลโลทหาร	นักิกรชำนาญการพิเศษ	คค.๓	การสัมมนา	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖	ณ โรงแรมแกรนด์ แอปซิติก หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๒๒ ก.พ. ๖๐	๒๔ ก.พ. ๖๐	๓ วัน	สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุด	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล นย.พ.ค.

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๗	นางสาวบัณฑิตา	ชาวลวด	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	คต.๑	การฝึกอบรม	เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐" สำหรับบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ให้เข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	โรงแรมสยาม แอพ สยาม เซนต์จอนวัน กรุงเทพฯ	๑๕ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๘	นางสุนทรีย์	ราชวีระงค์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ	คต.๓	การฝึกอบรม	เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐" สำหรับบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ให้เข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	โรงแรมสยาม แอพ สยาม เซนต์จอนวัน กรุงเทพฯ	๑๕ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๙	นายพรพิศ	ทองรุ่ง	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กม.	การฝึกอบรม	เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐" สำหรับบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ให้เข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	โรงแรมสยาม แอพ สยาม เซนต์จอนวัน กรุงเทพฯ	๑๕ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๑๐	นายภาวิช	ทองกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	คท.	การฝึกอบรม	เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐" สำหรับบุคลากรภาครัฐ	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ให้เข้าใจในบริบทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	โรงแรมสยาม แอพ สยาม เซนต์จอนวัน กรุงเทพฯ	๑๕ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๓ วัน	สำนักงาน ก.พ.ร	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๑๑	นายสรรเพชญ์	แสงนภรสว่าง	ผู้อำนวยการ	กส.	การฝึกอบรม	Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมอิมมา นารนด์ กรุงเทพฯ	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.
๑๒	นางสาวประวีณา	ฤกษ์จรัด	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมอิมมา นารนด์ กรุงเทพฯ	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นอ.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงานผู้จัด)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ	
															น.พ.ค. ๐๐๓	น.พ.ค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง			
๑๓	ร้อยตำรวจเอกหญิง	โพธิพันธ์	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	-	-	-	-	-	-	
๑๔	นางสาวสุนิสา	ยาเป็นบุญ	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑๐ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.
๑๕	นางศิริวรรณ	ณ พัทลุง	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์คิวี กรุงเทพมหานคร สยาม	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.
๑๖	นางสาวอมอร	อรพรพร	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์คิวี กรุงเทพมหานคร สยาม	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.
๑๗	นางจัญญุตาพิช	นาคประภา	นิติกรชำนาญการ	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์คิวี กรุงเทพมหานคร สยาม	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.
๑๘	นายกนกศักดิ์	อุษะ	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์คิวี กรุงเทพมหานคร สยาม	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.
๑๙	นางสาวรัชชพรณ	สุรนาณนทีชัย	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์คิวี กรุงเทพมหานคร สยาม	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	-	การประชุมสัมมนา ไม่ต้องรายงานผล น.พ.ค.

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลัก บุคลากร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการ อบรม	รวม ระยะเวลา อบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงาน ผู้จัด)	การรายงานผล			หลักเกณฑ์ เข้า หลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พค. ๐๐๓	นย.พค. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๒๐	นางสาวสุพพร	แจ้งวัฒนะ	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พค.
๒๑	นายฤทธิ	กำปันทอง	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	✓	-	-	-	-	การประชุม สัมมนา ไม่ต้อง รายงานผล นย.พค.
๒๒	นางสาวอุมาพร	แก้วศักดิ์	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๒๓	นางสาวนภัสสร	สอนคม	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๒๔	นางสาวกาญจนา	เค้านาน	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๒๕	นางสาวบุรฉัตร	กาญจนรัตน์	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๒๖	นางสาวบุษมา	ทรงสกุล	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๒๗	นางสาวรวีร์	สุจาร์	นักสืบสวนสอบสวน	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	๗,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-

สรุปผลการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงานนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ประเภทหลักสูตร	หัวข้อ	วัตถุประสงค์	สถานที่	วันที่เริ่มอบรม	วันสิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลาอบรม	หน่วยงานผู้จัด	ค่าใช้จ่าย (นย.)	ค่าใช้จ่าย (หน่วยงบบุคลากร)	การรายงานผล			หลักสูตรเข้าหลักเกณฑ์	หมายเหตุ
															นย.พ.ศ. ๐๐๓	นย.พ.ศ. ๐๐๔	ยังไม่ส่ง		
๒๘	นางสาวอัญชญา	ชุตินธรรักษ์	นักสืบสวนสอง	กส.	การฝึกอบรม	การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Management)	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ โรงแรมไอบิส เมอร์เคียว กรุงเทพฯ สาขาม	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑๗ ก.พ. ๖๐	๑ วัน	สมาคมสถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย	-	๔,๒๐๐.๐๐	-	-	-	-	-
๒๙	นางสาวมะลิวัลย์	เชียวสี	นักจัดการงาน	กส.	การฝึกอบรม	การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ	เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โรงแรม ที.เค. พาเลซ	๒๐ ก.พ. ๖๐	๒๑ ก.พ. ๖๐	๒ วัน	ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นย. ส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา ทั้งหมด ๒๙ ราย แยกเป็นประชุม ๒ ราย ฝึกอบรม ๒๓ ราย สัมมนา ๔ ราย จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๔ หลักสูตร